



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระเรื่องด่วน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน ตามลำดับ คือ

๑. พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)

เมื่อพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงเหตุผล ดังนี้

โดยที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นส่วนราชการในพระองค์ มีหน้าที่ในการวางแผนอำนวยความสะดวกประสานงานบังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลอื่นตามที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมาย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอารักขาและถวายพระเกียรติและการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว จำเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอัตรากำลังพลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยสูงสุด อันถือว่าเป็นความปลอดภัยของประเทศ สมควรโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ ๑๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม

ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติ การรักษาความปลอดภัยแก่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งให้การปฏิบัติภารกิจทั้งปวงตามพระราชประเพณีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

สมาชิกฯ อภิปราย เนื่องไขการตรา พ.ร.ก. ฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๒ มิใช่กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา สส. ๑ ใน ๕ จะเข้าชื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบหน้าที่กระทรวงกลาโหม ความมั่นคงของประเทศกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องเดียวกัน การตรา พ.ร.ก. เพื่อส่วนราชการในพระองค์ถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ และสาระสำคัญของ พ.ร.ก.

พลเอก ชัยชาญ **ข้างมงคล** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม **ตอบชี้แจง**ภารกิจตามมาตรา ๘ (๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีภารกิจถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หน้าที่ปกป้องสถาบันหลัก ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ถวายอารักขาองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความสงบในเขตพระราชฐาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงต้องโอนอัตรากำลังพลไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เพื่อความพร้อม จัดอัตรากำลังพลที่เหมาะสมหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจ ผูกเสริมสร้าง การบริหารงบประมาณ ทั้งงบกำลังพล งบการฝึกและอื่น ๆ เพื่อถวายความปลอดภัยสูงสุด จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะรักษาความปลอดภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นส่วนสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ **ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว**

ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๓๗๔ เสียง ไม่นุมัติด้วยคะแนนเสียง ๗๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา **ประธานสภาผู้แทนราษฎร**ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการถ่ายทอดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาตามปกติแล้ว **ประธานสภาผู้แทนราษฎร**ได้อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) รับสัญญาณถ่ายทอดสดเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง

นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนไม่เกิน ๓,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๓,๑๓๗,๒๙๐,๕๓๔,๒๐๐ บาท และเพื่อขอใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน ๖๒,๗๐๙,๔๖๕,๘๐๐ บาท

เหตุผล

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงหลักการและเหตุผลพร้อมคำแถลงประกอบงบประมาณฯ โดยสรุปว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้งบประมาณของแผ่นดินเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้สำเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๓ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓-๔ ฐานะและนโยบายการคลัง คาดว่าจะจัดเก็บรายได้สุทธิ ๒,๘๖๒,๐๐๐ ล้านบาท หักภาษีมูลค่าเพิ่มมองครบกปรครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือรายได้สุทธิเป็นรายจ่ายรัฐบาล ๒,๗๓๑,๐๐๐ ล้านบาท จึงกำหนดวงเงินงบประมาณ ๓.๒ ล้านล้านบาท เป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท หนี้สาธารณะ ร้อยละ ๔๑.๔๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ฐานะเงินคงคลัง ๕๑๒,๙๕๕.๑ ล้านบาท รัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสม บริหารรายรับและรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพ ฐานะและนโยบายการเงินอยู่ในเกณฑ์ผ่อนคลาย ฐานะการเงินด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ ๒๒๐,๑๖๙.๗ ล้านเหรียญสหรัฐ

นโยบายการจัดทำงบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศด้วยความมั่นคง ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง แข่งขันในเวทีโลกได้ กระทรวงและหน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนความมั่นคง แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ นโยบายรัฐบาล คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ ความเป็นธรรม เสถียรภาพทางการคลัง ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้

๑. นำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคง การบูรณาการในทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวงหน่วยงาน มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เชิงพื้นที่ เป็นกรอบแนวคิดขับเคลื่อนแผนงานโครงการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนกัน มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๒. ดำเนินภารกิจที่สอดคล้องนโยบายสำคัญเร่งด่วนในปีแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาวางรากฐานพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓. การเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อถ่ายโอนภารกิจ การจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายของท้องถิ่น

๔. เพิ่มประสิทธิภาพจัดทำงบประมาณทุกแหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือ ทบทุนเพื่อปรับลด ยกเลิกโครงการที่สำคัญต่ำหรือหมดความจำเป็น เพื่อนำงบมาสนับสนุนโครงการที่สำคัญ เร่งด่วน มีความพร้อม นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาประกอบการพิจารณา

๕. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๓ มีวงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นนโยบายแบบ ขาดดุล รายได้สุทธิ ๒,๗๓๑,๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท วงเงิน งบประมาณ เป็นรายจ่ายประจำ ๒,๓๙๒,๓๗๔.๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๘) รายจ่ายลงทุน ๖๕๕,๘๐๕.๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๐.๕) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ๖๒,๗๐๘.๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๙) และรายจ่ายชำระคืน ต้นเงินกู้ ๘๙,๑๗๐.๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๘) ซึ่งอยู่ภายในกรอบวินัยการเงินการคลัง มีสาระสำคัญคือ

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามกลุ่มงบประมาณได้ดังนี้

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ๕๑๘,๗๗๐.๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๖.๒)

๑.๒ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ กระทรวง ทบวง กรม ๑,๑๓๑,๗๖๕.๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๕.๔)

๑.๓ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ๒๓๕,๐๙๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๓)

๑.๔ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ๗๗๗,๒๖๗.๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๔.๓)

๑.๕ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน ๒๐๒,๒๖๘.๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๓)

๑.๖ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ๒๗๒,๑๒๗.๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๘.๕)

๑.๗ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ๖๒,๗๐๘.๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๙)

๒. งบประมาณรายจ่ายฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ๔๒๘,๑๙๐.๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๓.๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓๘๐,๘๐๓.๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๙)

เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๕๗๑,๐๗๓.๘ ล้านบาท

(ร้อยละ ๑๗.๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๗๖๕,๒๐๙.๔ ล้านบาท

(ร้อยละ ๒๓.๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๑๘,๗๐๐.๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๕๐๔,๖๘๖.๓

ล้านบาท (ร้อยละ ๑๕.๘)

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายพันเพ็ญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน การบริโภคในประเทศ การส่งออก การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐหรืองบประมาณคือ พันเพ็ญที่สำคัญ การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ขาดดุลสูง มีเงินกู้ ๒.๒ ล้านล้านบาท แต่รัฐบาลไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ งบประมาณปี ๒๕๖๓ มีปัญหา ๑) งบประมาณไม่ได้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การซื้อยุทธโศปกรณ์ งบกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้น ไม่ได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชน ๒) งบประมาณขาดความชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่มีแนวทางแก้ปัญหา เช่น พืชผลเกษตรราคาตกต่ำ ค่าเงินบาทแข็งตัว ๓) งบกลาง ตั้งใช้หนี้ภาครัฐ ชดใช้เงินคงคลัง เหลืองบกลาง ๙ หมื่นล้านบาท ๔) งบประมาณถูกใช้เกินตัว ขาดดุลเพิ่มขึ้นทุกปี ใช้จ่ายมากแต่ด้วยประสิทธิภาพ เก็บภาษีได้น้อย นำไปแจกเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซิมซ้อปใช้ ไม่พัฒนาภาคการผลิตหรือธุรกิจ ควรใช้งบประมาณ สร้างแรงจูงใจ นวัตกรรม สร้างงานอาชีพ เพิ่มการผลิต ๕) งบประมาณกระจุกตัว EEC เอื้อประโยชน์ เมื่อพันเพ็ญหลักมีปัญหา การใช้จ่ายภาครัฐหรืองบประมาณปี ๒๕๖๓ จะมีปัญหา ควรปรับแก้ไข หากวงยุทธศาสตร์ ไม่ถูกต้องจะไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้

สมาชิกฯ อภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ สถานการณ์เศรษฐกิจไทย หนี้ครัวเรือนสูง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ คนจนเพิ่ม ส่งออกลด รัฐบาลบริหารไร้ประสิทธิภาพ เพิ่มงบกองทัพซื้ออาวุธยุทธโศปกรณ์ การบริหารเศรษฐกิจต้องสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มงบลงทุน กองทุนหมู่บ้าน สินค้าโอท็อป พักชำระหนี้เกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มกำลังซื้อ ลงทุนเพื่อการผลิต แต่รัฐบาลเน้นแจกเงินเป็นมาตรการที่ล้มเหลว ควรนำงบประมาณที่มีจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ปัญหา วงเงิน ๓.๒ ล้านล้านบาท โครงสร้างงบประมาณปี ๒๕๖๓ รายจ่ายประจำ ๗๔.๘% รายจ่ายลงทุน ๒๐.๕% งบลงทุนน้อย รัฐบาลจัดสรรงบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นเพิ่ม งบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้น แต่นโยบายรัฐบาล โครงการประชานิยม ไม่ได้ผล ควรจัดสรรงบแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่แก้ปัญหา การกู้เงินชดเชย การขาดดุลงบประมาณ รัฐบาลควรรวมศูนย์ สนใจแต่ GDP รายได้ครัวเรือนและภาคเกษตรลดลง เศรษฐกิจถดถอย แผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากขาดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดสรรเงินให้ อปท. ต่ำกว่าเกณฑ์ (๓๐% ของรายได้สุทธิ) การเบิกจ่ายงบไม่มีประสิทธิภาพ งบลงทุนใช้ไม่หมด ไม่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน งบกลาง เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็น ๙.๖ หมื่นล้านบาท มีปัญหาการตรวจสอบ ใช้ผิดเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายภาษี สิทธิประโยชน์ลงทุน โครงการประกันรายได้ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพัน งบสวัสดิการ เรียนฟรี บัตรคนจน เบี้ยยังชีพ ประกันสังคม ควรเพิ่มงบลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างงาน พื้นฟูท้องถิ่น ให้สวัสดิการถ้วนหน้า ประมาณการรายได้สูงเกินจริง การประมูล 4G 5G ที่วิบัติจิทัล เรื่องค่าใช้จ่ายทางภาษี การใช้งบไม่มีประสิทธิภาพ ควรนำเทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้ เช่น ขายสลากกินแบ่งออนไลน์ มาตรการซิมซ้อปใช้ แจกเงินไม่ครบ เอื้อกลุ่มทุนใหญ่ ควรทำไบเสรีเอสเอ็มอีแลกสลากๆ การยกเว้นภาษีมรดก การจัดทำงบที่ไม่ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้จ่ายไม่ถูกจุด การแจกเงิน ซื้ออาวุธ ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่จัดลำดับความสำคัญ โอนงบข้ามหน่วยงาน ทูจริตคอร์รัปชัน นำงบกลางไปซื้อรถถัง โอนงบโครงสร้างพื้นฐานให้ทหาร ไม่มีวินัย การเงินการคลัง งบผูกพันสูง งบลงทุนน้อย การจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๓ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๒ กฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่ เงินนอกงบประมาณ งบ อปท. ไม่มีรายละเอียดแผนงานโครงการ วงเงินไม่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม

ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๑ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลตั้งงบประมาณแบบขาดดุล ควรสร้างสาธารณูปโภค ถนน รถไฟรางคู่ โครงการชลประทาน ทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้งบน้อย แก้ปัญหาหนี้สิน รายได้ครัวเรือน เทคโนโลยี e-Commerce เพิ่มงบวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาของแพง ราคาน้ำมัน ก๊าซ ค่าไฟฟ้า สินค้าจำเป็น หาดตลาดใหม่ สนับสนุน SMEs อีอีซี (EEC) คลัสเตอร์กลุ่มเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม รัฐบาลควรเพิ่มงบลงทุนเพื่อการหมุนเวียนเศรษฐกิจ จัดสรรงบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรจัดสรรงบเพิ่มให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เรื่องวิธีหารายได้ ปฏิรูปกฎหมายภาษีฐานภาษี พืชพลังงาน กัญชา กัญชง ตัดงบที่ไม่จำเป็น ควรปรับลดงบกลาง งบด้านความมั่นคงและงบกลาโหม เพื่อช่วยเหลือ SMEs ธุรกิจชุมชน จัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านละ ๓ ล้านบาท ประกันราคาสินค้าเกษตร (Profit Sharing) แก้ไขปัญหาการทุจริต เรื่องแหล่งที่มาของรายได้ สัดส่วนหนี้สินต่อจีดีพี การแจกเงิน โครงการประชารัฐ ชิมช้อปใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัญหาคุณภาพการศึกษา ครู ค่าใช้จ่ายต่อหัว งบการเกษตร วิจัยพันธุ์ข้าว ไม่ควรปรับลดวงเงินงบประมาณ งบยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บริการชุมชนและสังคม ประกันสังคม EEC การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน การกระตุ้นเศรษฐกิจ แผนบูรณาการพัฒนากฎหมายและระบบโลจิสติกส์ งบกรมทางหลวง ถนน รถไฟรางคู่ งบกระทรวงพลังงาน การบริหารกิจการพลังงาน โรงไฟฟ้า งบแก้ปัญหาจราจรของกรุงเทพฯ ระบบขนส่งสาธารณะ กล้อง CCTV ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มงบให้โรงเรียน ดชด. การเรียนออนไลน์ งบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรกระจายและติดตามงบประมาณ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ความซ้ำซ้อนในแผนงานและภารกิจส่วนราชการ แผนงานสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมควรเพิ่มงบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งบแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ปฏิรูประบบสาธารณสุข ส่งเสริมระบบการแพทย์ให้ทั่วถึง หมอประจำบ้าน การแพทย์แผนไทย ให้ความรู้สุขภาพ เรื่องเกษตรอินทรีย์ งบภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ งบกระทรวงคมนาคม มอเตอร์เวย์ ระบบราง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า งบประมาณกระทรวงมหาดไทย เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ควรส่งเสริมปศุสัตว์ พัฒนาสายพันธุ์โคกระบือและการตลาด งบบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ แก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือชาวประมง ให้เงินทุน ระยะสั้น แผนงานวิจัยและพัฒนา การเมืองสร้างความเป็นพลเมือง แผนวัฒนธรรม ฟังก์ชันของมหาวิทยาลัย เกษตรสร้างมูลค่า การบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจง

การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาครัฐมีทิศทางการแก้ไขปัญหามาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณและการพัฒนา บริหารโดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ไม่ใช่ทหารนำการเมือง มีเป้าหมายยุติความรุนแรง ใช้กฎหมาย ปฏิบัติการ ทหาร อยู่ร่วมกันอย่างสันติ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำลายแนวร่วม ใช้งานข่าว ความร่วมมือกับนานาชาติ มี ๓ กลยุทธ์หลัก ๑๒ กลยุทธ์ย่อย ๑๓ แผนงาน ป้องกันชีวิตทรัพย์สิน แสวงความร่วมมือ พุดคุยเพื่อสันติสุข ปรามปรามอาชญากรรม ยาเสพติด สร้างความเข้าใจประชาชน กระทรวงยุติธรรมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กลยุทธ์หลักด้านความมั่นคง การพัฒนา แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคม จชต. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ บูรณาการทั้งคน เงิน แผนงานโครงการ วิถีปฏิบัติ ประเมินผล กอ.รมน. บูรณาการแผนงาน ความมั่นคง คอ.บต. บูรณาการหน่วยงานที่มีงบภาคใต้ กปต. การสูญเสีย ทหาร ตำรวจต้องเสียสละ แผนส่งเสริม การลงทุน สร้างอาชีพสร้างรายได้ สร้างเมืองต้นแบบ เช่น อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ปฏิบัติตามแผนงาน

โครงการ เพิ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจแผน IMT-GT เชื่อมการคมนาคมขนส่งไทย-มาเลเซีย ศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ มาตรการจูงใจ ลงทุนในเกษตร ยาง เพอร์นิเจอร์ หนังสั้ว อุตสาหกรรมฮาลาล ดูแลประชาชน สร้างความเข้มแข็ง เรื่องการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพสต. อสม. หมอชุมชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา **ตอบชี้แจง**ประเด็นนักท่องเที่ยวจีนลดลง แต่ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ จำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาพรวมทั้งปี ๒๕๖๒ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ๑๑ ล้านคน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทย ๔๐ ล้านคน ขยายตัวร้อยละ ๔.๕ รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ๒.๑๕ ล้านล้านบาท และนักท่องเที่ยวในประเทศ ๑.๑๕ ล้านล้านบาท ประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยว ๓.๓ ล้านล้านบาท

นายอุดม สวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง **ตอบชี้แจง**การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รัฐบาลแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ มีคณะทำงานพิจารณา มีกระบวนการจัดสรร การจัดทำบสอคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทกฎหมายวินัยการเงินการคลัง การตั้งงบประมาณรายจ่ายดำเนินการตามหลักเกณฑ์ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจสอดคล้องกับสถานการณ์ พัฒนาประเทศ ยกระดับชีวิต แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ งบปี ๒๕๖๓ ต้องเร่งการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น รัฐบาลออกชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม้ไร้เป้าหมาย ไม้ใช่แจกเงิน ใช้หลักตรงจุด รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๔.๖ ล้านคน กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเกษตรกร ธ.ก.ส. ธนาคารเฉพาะกิจ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ พักหนี้ กลุ่มที่ ๓ ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้จับจ่ายใช้สอย กลุ่มที่ ๔ ผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ มาตรการชิมช้อปใช้ เกิดผลบวกต่อเนื่อง ร้านค้าชุมชนได้ธุรกิจ สร้างรายได้ร้อยละ ๒๑ ของจีดีพี ไม้ใช่หวานเงิน มีวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ใช้เทคโนโลยี ประเมินผล มีการตรวจสอบ หวังผลใช้เทคโนโลยีเพื่อประชาชนฐานราก ระบบ e-Payment ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มีการเก็บข้อมูล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๔.๖ ล้านคน ชิมช้อปใช้ ๑๐ ล้านคน ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น สถาบันระหว่างประเทศได้ปรับการจัดอันดับไทยเป็นแนวโน้มเชิงบวก รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจน สวัสดิการแห่งรัฐจำเป็น งบประมาณปี ๒๕๖๓ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและมาตรการสร้างโอกาสให้ประชาชนฐานราก รัฐบาลดูแลสวัสดิการควบคู่กับการพัฒนา ช่วยคนจน ใช้งบประมาณสวัสดิการแห่งรัฐคุ้มค่า งบประมาณแบบขาดดุล ประเทศไทยต้องลงทุน ใช้นโยบายการคลังขยายตัว ยืนยันว่ามีวินัยการเงินและการคลัง ขาดดุลเพื่อการลงทุน รัฐบาลมีแนวทางจัดทำงบประมาณสมดุลในอนาคต สัดส่วนการลงทุนร้อยละ ๒๐.๕ เหมาะสม รัฐบาลร่วมทุนกับเอกชน (PPP) โครงสร้างพื้นฐาน ๘ แสนล้านบาท จะเร่งรัดเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจ การจัดเก็บรายได้ปี ๒๕๖๒ ได้ตามเป้าหมายมูลค่าเพิ่มลดลง ปี ๒๕๖๓ มีความท้าทายจากเศรษฐกิจโลก ประมาณการรายได้สุทธิไม่สูงเกินไป นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เป็นธรรม ครอบคลุม นำเทคโนโลยีมาใช้ การขยายฐานภาษี ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Big data วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ นำผู้ที่อยู่บนระบบภาษีเข้าระบบ ปรับปรุงกฎหมายจัดเก็บภาษี ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานภาษีแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน บางหน่วยงานเบิกจ่ายน้อย แต่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย **ตอบชี้แจงการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง** โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท ภัยธรรมชาติ รัฐบาลใช้งบประมาณจังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหา ตกลงกับกระทรวงการคลังว่าวงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๕ แสนบาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ และต้องดำเนินการตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการเรียกเงิน เรื่องเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใช้ได้ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งต้องทำตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ หากตรวจสอบพบการทุจริตจะลงโทษ เรื่องการพัฒนาโอท็อป (OTOP) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานราก มีการตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด e-Commerce

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน **ตอบชี้แจงราคาค่าแก๊ส** ในอดีต การ Fix ราคาต้นทุนแก๊สในประเทศไทยจนเกิดการใช้แก๊สผิดประเภท ทำให้ไทยต้องนำเข้าแก๊สหุงต้มและอุดหนุน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จนเกิดภาวะด้านงบประมาณ จึงปรับราคาแก๊สให้เหมาะสมเพื่อลดภาระการชดเชย กองทุนน้ำมัน ซึ่งราคาแก๊สในไทยอยู่ที่ ๒๑.๘๗ บาท คนไทยใช้แก๊สถูกกว่าหลายประเทศในอาเซียน เรื่องโรงแยกแก๊สของบริษัท ปตท. หากมีส่วนต่างราคา รัฐจะเก็บส่วนต่างเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนแอลพีจี เพื่อนำมาชดเชยในกรณีที่ราคาตลาดโลกสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้ เงินส่วนต่างนี้ไม่ได้เข้าบริษัท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม **ตอบชี้แจงรัฐบาลมีแนวทางป้องกัน ยาเสพติดโดยใช้หมู่บ้านชุมชน สติติผู้เสพลดลง** จำนวนผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำ จะบริหารจัดการไม่ให้ ผู้ต้องขังล้นหรือแออัด นโยบายการบำบัด การฝึกอาชีพ มาตรการสกัดกั้นปราบปราม การจับผิดตัว จะมีร่างกฎหมาย ป้องกันการทรมาน เรื่องฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธาน สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม และเมื่อการอภิปรายดำเนินมาจนได้เวลา พอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๑.๒๑ นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

พักการประชุมเวลา ๐๑.๒๑ นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๖ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการประชุมต่อ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง **ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายณวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๖) หรือไม่** ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และมีคำสั่งให้ นายณวัธ เตาะเจริญสุข หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระเรื่องด่วน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เป็นการพิจารณาต่อ)

สมาชิกฯ อภิปรายปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลควรจัดลำดับความสำคัญ ชะลอการใช้จ่ายงบที่ไม่เกิดการผลผลิตหรือสร้างรายได้ ลดการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เพิ่มงบให้ภาคการผลิตเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มงบลงทุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ Soft Loan ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ ลงทุนใน Megaproject ระบบชลประทาน กองทุนปรับหน้าดิน ทำเกษตรอินทรีย์ Disruptive Economy ควรตั้งกองทุนปรับเปลี่ยนอาชีพ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เน้นกลุ่มเด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาการเด็ก ควรทำโครงการส่งเสริมเกษตรกร การเลี้ยงโคขุน การประกันรายได้ควรแก้ปัญหาครบวงจร สวนยางพารายังยืน เรื่องตัวเลขการจัดเก็บรายได้ เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ระบบการจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอต่อการจัดทำบริการสาธารณะ ระบบการศึกษา ปัญหาขยะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อสม. ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการเอง พัฒนาทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด จัดสรรงบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มขึ้น เช่น สร้างสนามกีฬา งบด้านการศึกษา งบบุคลากร งบลงทุน เงินอุดหนุนโรงเรียน ควรจัดสรรงบเพิ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบอุดหนุนรายหัว งบอุดมศึกษา งบมหาวิทยาลัยควรเพิ่มงบหลักสูตร อาชีพใหม่ เทคโนโลยี เพิ่มงบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา สายอาชีพ อาชีวศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะ กำลังคนรองรับ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพิ่มงบรายหัวอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารกลางวัน ตรวจสอบและแก้ปัญหาการทุจริต การบริหารจัดการ นักเรียนขยายโอกาส การศึกษาออนไลน์ กศน. การศึกษานอกระบบ ใช้ School Based Management ใช้ห้องเรียนคุณภาพ กระจายอำนาจให้สถานศึกษา งบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ อุทยานธรณีโลก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรอินทรีย์ เรื่องวินัย

การเงินการคลัง จัดทำงบประมาณขาดดุลและไม่มีรายละเอียด โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก
 งบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาการทุจริต เช่น รถไฟฟ้า โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์
 ส่งเสริม Medical Hub ควรปรับลดงบประมาณของกองทัพเพื่อจัดสรรให้ภาคเกษตร กรมส่งเสริม
 การเกษตร กรมวิชาการเกษตร แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้ค้ายา บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 งบก่อสร้างระบบชลประทาน ฝ่ายคอนกรีตและอ่างเก็บน้ำ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความไม่สงบ ตรวจสอบเงินราชการลับ การเพิ่มงบด้านสาธารณสุข
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรงบส่งเสริมและป้องกันโรค เพิ่มงบลงทุนให้โรงพยาบาล รพ.สต.
 บรรจุเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องเทคโนโลยี ข้อมูล Big Data เอไอ (AI) Cyber Security e-Commerce
 ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ e-Wallet โครงการชิมช้อปใช้
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงสร้างราคาพลังงาน การลดค่าไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชุมชน
 เรื่องพืชผลทางการเกษตร Shopping destination การดูแลผู้สูงอายุ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ภาษีทรัพย์สิน
 ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน การจัดสรรงบแก้ปัญหาหน้าท่วม การจัดสรรงบให้กับโรงพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์
 โครงการ Tele-med การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการไม่ควรถูกต้องพิสูจน์ความยากจน พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 การเพิ่มงบพัฒนาครู ควรเพิ่มงบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน น้ำบาดาล
 ปลุกต้นไม้ โครงการจัดหาที่ทำกินแก่ผู้ด้อยโอกาส แก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า เพิ่มงบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
 และกรมพัฒนาที่ดิน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบสำนักงานการอาชีวศึกษา
 การฝึกงานกับสถานประกอบการ การปรับลดกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่จำเป็น ไม่มีรายละเอียด เช่น การจัดซื้อ
 ยุทโธปกรณ์ งบด้านกำลังพล ความมั่นคงด้านการทหาร การตั้งงบผูกพันข้ามปี ภัยคุกคามแบบใหม่ cyber
 ค้ามนุษย์ งบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การวางแผนพัฒนากองทัพ สวัสดิการสังคม เด็กกำพร้า
 การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ควรเน้นการส่งเสริมสุขภาพ โอลิมปิกเซลล์ ปรับลดรายจ่ายโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 ภาครัฐ รัฐบาลควรหารายได้เพิ่มและลดความเหลื่อมล้ำ ใช้มาตรการทางภาษี ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก ภาษีนิติบุคคล
 ปรับลดงบกลางจัดสรรให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข งบแผนบูรณาการแก้ไข
 ปัญหาชายแดนภาคใต้ กอ.รมน. การโยกงบ ควรตัดงบด้านความมั่นคงและการทหาร ข้าราชการ เพิ่มงบพัฒนา
 เศรษฐกิจและศักยภาพชุมชน เยียวยาและฟื้นฟูเพื่อสร้างสันติภาพ ควรตัดงบกระทรวงกลาโหมและกองทัพ
 ในการจัดซื้ออาวุธ ซ่อมบำรุง เพิ่มงบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำฝนหลวง เพิ่มงบให้กระทรวงศึกษาธิการ
 งบรายหัวเด็กนักเรียน งบครูอัตราจ้าง ตัดงบผู้ว่าราชการจังหวัด งบภัยแล้ง น้ำท่วม งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
 เพื่อลดการทุจริต งบประมาณขาดดุลทำให้ต้องกู้เงินและส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะ ฐานะการคลังของรัฐบาล
 การจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและ
 เอกชน (PPP) วิสาหกิจชุมชน ความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณกระทรวงพาณิชย์
 ราคาพืชผลเกษตร โครงการประกันรายได้เกษตรกร การเจรจาการค้า ความสามารถในการบริหารงบประมาณ
 การลดหนี้เกษตรกร ภารกิจกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน การขุดสระ การสำรวจ
 ที่ดิน วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว การลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมี ปัญหารายได้ภาคเกษตร การทำ
 เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มคุณภาพการผลิต Smart Farmer งบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
 ทรัพยากรน้ำ ๖ หมื่นล้านบาท การบริหารจัดการน้ำเป็นระบบและยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์จัดการภัยพิบัติ

การเตือนภัยและเฝ้าระวัง การเยียวยา การรีไซเคิลน้ำ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ งบประมาณด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค การจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นประโยชน์กับประชาชน งบพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยว สร้างสนามกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กระจายงบสู่ภูมิภาค เรื่อง e-Commerce โครงการชิมช้อปใช้ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม การเป็นสังคมสูงวัย การดูแลบุคลากร ทางการแพทย์ งบประมาณด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ ระบบโลจิสติกส์ พัฒนาโครงข่ายทางหลวง การพัฒนากลุ่มจังหวัด โซลาเซลล์ ควรเพิ่มกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาสถาบันครอบครัว เพิ่มกองทุนพัฒนาครอบครัว งบเสริมสร้าง พลังทางสังคม โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า บริการรถเมล์ การนำสายไฟ สายสื่อสารลงดิน การขุดลอกท่อระบายน้ำ Smart City งบแก้ไขปัญหา PM2.5 เช่น เครื่องตรวจวัดฝุ่น แจ้างเตือนออนไลน์ การปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม **ตอบชี้แจง** เรื่องรถไฟฟ้า การพัฒนารถไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณ รัฐบาลตั้งคณะกรรมการ PPP รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน การกล่าวอ้างว่าทุจริต ถ้ามีหลักฐานจะดำเนินการ เรื่องการกู้เงิน เงินคงคลังที่กระทรวงการคลังตั้งวงเงินไว้ชัดเจน เรื่องบ่อนขอให้แจ้งตำรวจ Big Data หลายหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและประสานงาน ไม่ซ้ำซ้อน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ปรับได้ทุก ๕ ปี หรือเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เรื่อง Disruption รีสคิล (Reskill) เปลี่ยนอาชีพ ปรับระบบการศึกษา สร้างคนรุ่นใหม่ รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลจำเป็นต้องกู้ ๔ แสนล้านบาท การบริหารหนี้สาธารณะ รัฐบาลให้ความสำคัญ e-Commerce การซื้อขายออนไลน์ มีแพลตฟอร์ม รายได้เกิน ต้องเสียภาษี รัฐบาลเตรียมการสังคมสูงวัย ดูแลคนทุกช่วงวัย เรียนฟรี แก้ปัญหา กยศ. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อาชีพรายได้ของผู้สูงวัย แรงงานฝีมือ เรื่องอาชีวศึกษา อุดมศึกษาจะทำโครงการระบบทวิภาคี เรียนและฝึกงาน พัฒนาอาชีพ มาตรการภาษีเพื่อลดหย่อน การจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อลดค่าใช้จ่ายบุคลากร การกั้นกรอง แผนงานโครงการที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ การใช้จ่ายงบกลางที่เร่งด่วนจำเป็น การบริหารจัดการน้ำ ๑) น้ำอุปโภค บริโภค ประปา ๒) น้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม เขตชลประทาน เกือบกักน้ำ มีการวางแผนและจัดสรร งบประมาณ ๓) การแก้ปัญหาน้ำท่วม ๔) การบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ กักน้ำ ระบายน้ำ ขุดบ่อ เจาะน้ำบาดาล โครงการคมนาคมขนส่ง แผนบริหารจัดการฝุ่นละออง PM2.5 การใช้รถ โรงงานอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาว

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ **ตอบชี้แจง** สินค้าทางการเกษตร นโยบายประกันรายได้เกษตรกร พืชเกษตร ๕ ชนิด ไม่ใช่การประกันราคา ราคาจะขึ้นอยู่กับ กลไกตลาดของอุปสงค์ อุปทาน รัฐบาลประกันรายได้ให้เกษตรกร ราคาตกต่ำ แต่เกษตรกรจะได้รับรายได้เพียงพอ โดยมีรายได้ ๒ ทาง รายได้จากการขายพืชผลเกษตรในราคาตลาดตามความเป็นจริง และเงินส่วนต่างที่รัฐบาล จะโอนให้ผ่าน ธกส. เรื่องนโยบายปาล์มน้ำมัน ให้ใช้ปี ๑๐ (B10) ให้การไฟฟ้านำไปผลิตไฟฟ้า การทำสต็อก น้ำมันปาล์ม ป้องกันการล้นล้นนำเข้า เร่งรัดออกกฎหมาย เรื่องการโอนเงินส่วนต่างงวดแรกให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เงินชดเชยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย การโอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องมันสำปะหลัง ผลไม้ กลไกขับเคลื่อนการส่งออก การเจรจา FTA กรอ.พาณิชย์ ทูตพาณิชย์ การติดต่อเจรจ าหาผู้ซื้อเพื่อส่งออกพืชผลเกษตรไปต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เรื่องการค้าชายแดน

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ **ตอบชี้แจง**การวิเคราะห์ความจำเป็นและความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงฯ การปรับลดโครงการ การเพิ่มงบอาหารกลางวัน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย **ตอบชี้แจง**รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว กรุงเทพมหานคร ได้ทำส่วนต่อขยายและจ้างบีทีเอสเดินรถด้านแบร์ริง รพม. ได้ทำส่วนต่อขยายไปคูคต ซึ่งอาจจะขาดทุนต่อเนื่อง เมื่อหมดสัมปทานในปี ๒๕๗๒ รัฐบาลจึงให้ รพม. โอนให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดให้บริการประชาชน คสช. ออกคำสั่งตั้งกรรมการ PPP เพื่อจะแก้ปัญหาค่างานโยธาและดอกเบี้ย มีการทุจริตต้องมีคนรับผิดชอบ บีทีเอส (BTS) ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ถ้าไม่โปร่งใส รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบเรื่องบังหัวดี กลุ่มจังหวัด มีคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณา หากมีหลักฐานการทุจริตจะดำเนินการ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ **ตอบชี้แจง** งบประมาณที่กระทรวงฯ ได้รับ ซึ่งมีข้อจำกัด เรื่องการบูรณาการแผนงานกับกระทรวงอื่น ๆ เพื่อประหยัดงบประมาณและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก การฝึกอบรมเด็ก กีฬา ศูนย์คุณธรรม รัฐบาลมุ่งหวังทุนมนุษย์คุณภาพจึงต้องบูรณาการหลายกระทรวงเพื่อผลลัพธ์ที่ดี การพัฒนาทุนมนุษย์ สภาเยาวชนและการอบรม

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม **ตอบชี้แจง**ภารกิจการสร้างและพัฒนาคน การอัปสกีล รีสกีล Life Time Education โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การสร้างองค์ความรู้ สัดส่วนการวิจัยพัฒนาคน ชีตความสามารถของประเทศ ความเหลื่อมล้ำ สิ่งทำลายทางสังคม เป้าหมายการวิจัย เน้นบีจีซี (BCG) ใน ๔ เซกเตอร์ เช่น Smart farmer เรื่องมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้ เน้นอุตสาหกรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาเชิงพื้นที่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **ตอบชี้แจง** ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้ การก่อสร้าง และการเผาไหม้ข้ามพรมแดน การแก้ปัญหา PM2.5 จากการเผาไหม้ในภาคเกษตร การตรวจวัด PM2.5 การปลูกป่า การป้องกัน PM2.5 และความร่วมมือจากประชาชน

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม **ตอบชี้แจง**ของกระทรวงกลาโหม ความจำเป็นในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อความมั่นคง ภารกิจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในการป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงภายในและการพัฒนาประเทศ กองทัพจัดกำลังป้องกันชายแดนและปฏิบัติการกิจอื่น ๆ สกัดกั้นยาเสพติด สินค้าหนีภาษี ค้ามนุษย์ กองทัพเตรียมกำลังตามสถานการณ์ ภัยคุกคาม และการใช้กำลัง ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่อายุใช้งานเกิน ๓๐-๔๐ ปี จึงจัดหาเพื่อทดแทน ๑ ใน ๓ บางส่วนซ่อมบำรุง สัดส่วนงบกระทรวงกลาโหมต่อจีดีพีไม่ได้สูงผิดปกติ งบที่เพิ่มเป็นสวัสดิการข้าราชการ ปรับปรุงที่พัก งบจัดหา ยุทโธปกรณ์ งบปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่เก่าและล้าสมัย เรื่องแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานวางแผนร่วมกัน มีรายละเอียดตัวชี้วัด งานด้านความมั่นคง ๕.๓ พันล้านบาท งานด้านการพัฒนา ๕.๕ พันล้านบาท ดำเนินการควบคู่กัน เป้าหมายพัฒนาให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข งบฟังก์ชันมีการลงพื้นที่และประสานงานกัน อำนวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือเยียวยา

โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม เมื่อการอภิปรายดำเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๐.๑๕ นาฬิกา ของวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

พักการประชุมเวลา ๐๐.๑๕ นาฬิกา ของวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เป็นการพิจารณาต่อ)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมต่อสมาชิกฯ อภิปราย รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเลิกกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน งานพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ ศาสนา การเจรจาสันติภาพ จัดสรรงบให้โรงพยาบาล พัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยกระดับ อสม. งบส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เกษตรยั่งยืน สิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยว วิชา การออมเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนรองรับสังคมสูงวัย การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อัตรากาเรตบโตของจีดีพี งบประมาณการรายได้ สัดส่วนงบลงทุน การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดเจาะน้ำบาดาล แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภารกิจกองทัพเรือ สินค้าการเกษตร หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร ปัญหาหนี้สินครู งบประมาณกลางวัน การศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะกิจ ค่าตอบแทนครู งบรายหัวเด็กนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก เพิ่มงบที่ดินเพื่อเกษตรกรรายย่อย ธนาคารน้ำใต้ดิน กฎหมายปฏิรูปที่ดิน งบยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ งบที่ตรวจสอบไม่ได้ การจัดทำงบประมาณขาดดุล ปัญหาเศรษฐกิจโลก สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ กองทุนวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มงบลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งบกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดูแลป่าไม้ แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โครงการประกันรายได้พืชผลเกษตร ราคาข้าว งบบุคลากรกระทรวงกลาโหม เรื่องการแจกเงิน งบประมาณเรื่องน้ำ การสูบน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ งบป้องกันน้ำท่วม งบพัฒนาการท่องเที่ยว งบกรมที่ดิน การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน การแก้ปัญหาความยากจน เพิ่มงบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เพิ่มงบกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อตรวจสภาพอากาศ ปรับลดวงเงิน ๓.๒ ล้านล้านบาท ตัดงบราชการลับ การเจรจาการค้า ปัญหาช้างป่า ปรามปรามและบำบัดยาเสพติด การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดิน ธนาคารที่ดิน จัดสรรที่ดินให้คนยากจน วันแมป (One Map) ส.ป.ก. กฎหมายที่ดิน ภาษีที่ดิน การถือครองที่ดิน งบยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐ งบของหน่วยงานรัฐสภา โครงสร้างการบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนขนาดเล็ก การจัดทำงบประมาณขาดดุล งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ นโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ (Profit Sharing) การแก้ไขปัญหาหนี้ท่วมและภัยแล้ง งบลงทุน การเพิ่มรายจ่ายลงทุนและลดรายจ่ายประจำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงการที่ซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า การทำ Feeder พัฒนารถเมล์ กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ รัฐบาลการรวมศูนย์ ควรปรับลดงบกลาง งบลงทุนกระทรวงมหาดไทย งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปรับลดงบดำเนินงาน และงบที่ไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อจัดสรรให้ท้องถิ่น เพิ่มงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรื่องภาพรวมงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การลงทุนในเมกะโปรเจกต์ อีอีซี (EEC) การแจกเงินที่ไม่ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น Multiplier การใช้จ่ายและการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า แหล่งที่มาของงบประมาณ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ การตัดงบประมาณของกองทัพ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม **ตอบชี้แจง** การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปรับปรุงคั่นกันน้ำ งบประมาณแผ่นดิน การอนุมัติงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น ขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐาน เจริญการค้า การชดใช้เงินคงคลัง การใช้จ่ายเงิน สะสมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่าย การเยียวยาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งบประมาณรายจ่ายที่ลดลง การลงทุนแบบ PPP รัฐร่วมกับเอกชน เรื่องอีอีซี (EEC) สิทธิประโยชน์ การถมทะเล ระบบการให้บริการ การใช้พื้นที่มีกาะสัน การส่งมอบพื้นที่ ปรับผังเมือง การฟ้องร้อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพิษในอีอีซี การจัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ นโยบายหาเสียง การจัดเก็บรายได้ สถานะการเงินการคลัง เงินคงคลัง พื้นฟูการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรการภาษี ชิมช้อปใช้ และ e-Wallet การลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว เรื่องหนี้ครัวเรือน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนจน การจัดเก็บรายได้จากภาษี เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ การยกเว้นภาษี การจัดทำงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาประเทศ บูรณาการทั้งในมิติกระทรวง หน่วยงาน ยุทธศาสตร์และพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข **ตอบชี้แจง** นโยบายด้านการสาธารณสุข การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและหลักประกันสุขภาพ เรื่องสังคมผู้สูงอายุที่ไม่สร้างภาระ เรื่องบุคลากรด้านสาธารณสุขมีเป้าหมายให้คนไทยแข็งแรง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย **ตอบชี้แจง** การสร้างเขื่อนป้องกัน การกัดเซาะ อำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่ากับกรมโยธาธิการและผังเมือง ความเดือดร้อน โครงสร้างเชิงความเหมาะสมกับพื้นที่ ผลกระทบต่อชายฝั่ง โครงการไทยนิยมยั่งยืนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง การถือครองที่ดิน วันแมป (One Map) การตั้ง คทช. และร่างกฎหมาย การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน การถอนสภาพที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรการเรื่อง EEC

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **ตอบชี้แจง** การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ซึ่งมีปัญหากัดเซาะ กำแพงป้องกันคลื่น การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล แนวทางป้องกันการกัดเซาะ ๓ ระดับ คือ มาตรการสีขาวย มาตรการสีเขียว มาตรการสีเทา เรื่องโครงสร้างทางวิศวกรรม การทำอีไอเอ (EIA)

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม **ตอบชี้แจง** การพยากรณ์อากาศโดยใช้เทคโนโลยี นโยบายเกษตรดิจิทัล การเพิ่มจุดสถานีตรวจวัดพยากรณ์อากาศ โครงการ GDCC หรือ Cloud ของภาครัฐ ความปลอดภัยข้อมูลทางราชการ การจัดงาน World Expo

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา **ตอบชี้แจง** ระบบบูรณาการของหลายกระทรวง การกระจายรายได้สู่ชุมชน เรื่องโฮมสเตย์ การฝึกฝนและการแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬานักเรียนเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศหรือกีฬาอาชีพ

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี **ตอบชี้แจง** สาเหตุที่งบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับลดลง เนื่องจากจำนวนพระและเณรลดลงทำให้งบการศึกษา

พระปรียัติธรรมลดลง งบลงทุนบูรณะวัดและเตาเผาสดลง เรื่องมติที่ไม่ให้ก่อสร้างที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ วัดในพื้นที่ป่า การทำโครงการร่วมกับกรมป่าไม้เพื่อดูแลป่า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน **ตอบชี้แจง** ร่างพระราชบัญญัติกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง นโยบายกระทรวงพลังงานในการขับเคลื่อนไบโอดีเซล การใช้ปี ๑๐ (B10) ใช้ปาล์มน้ำมันเป็น เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เหตุผลที่ประเทศไทยราคาน้ำมันแพงเพราะต้องนำเข้า การอิงราคามาตรฐาน คุณภาพน้ำมัน โครงสร้างราคาน้ำมัน กลไกรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุน อนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมพลังงานทดแทน ค่าการตลาด ค่าไฟที่มีมาตรฐานและมีราคาที่แข่งขันได้ ต้นทุน ค่าไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ และงบของกระทรวงพลังงาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม **ตอบชี้แจง** งบประมาณของกระทรวง คมนาคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ระบบราง การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างระบบจราจรอัจฉริยะ ตัวร่วม การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โครงการอีอีซี (EEC) รถไฟความเร็วสูง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ **ตอบชี้แจง** งบประมาณของ กระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย การปรับโครงสร้าง ความสามารถทางด้านดิจิทัล การเรียนออนไลน์ การวางระบบอินเทอร์เน็ต ความเหมาะสมในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า การจัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียน การเพิ่มค่าอาหารให้เด็ก การสร้างศักยภาพอาชีพศึกษาให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและการใช้ทักษะเครื่องมือ

โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๒๕๑ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๒๓๔ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๖๔ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายอุตตม สาวนายน | ๒. นายสันติ พร้อมพัฒน์ |
| ๓. นายชยุต ภูมมะกาญจนะ | ๔. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร |
| ๕. นายจตุติ ไกรฤกษ์ | ๖. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ |
| ๗. นายนพดล พลเสน | ๘. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา |
| ๙. นายวราเทพ รัตนากร | ๑๐. นายสันติ กีระนันท์ |
| ๑๑. นายสุชาติ ชมกลิ่น | ๑๒. นายวิเชียร ขวาลิต |
| ๑๓. พลเอก กิตติศักดิ์ เปี่ยมสุวรรณ | ๑๔. นายวัชรพล โตมรศักดิ์ |
| ๑๕. นางนันทนา สงฆ์ประชา | ๑๖. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ |
| ๑๗. นายประเสริฐ บุญเรือง | ๑๘. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ |
| ๑๙. นายเอกธนะ อินทร์รอด | ๒๐. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ |
| ๒๑. นายอิทธิรัตน์ จันทรสุนทร | ๒๒. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ |
| ๒๓. นายมานะศักดิ์ จันทรประสงค์ | ๒๔. นายการุณ โหสกุล |
| ๒๕. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล | ๒๖. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ |

